



ประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม

เรื่อง การแสวงหาข้อมูลเพื่อนำไปกำหนดเป็นคุณลักษณะขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง
สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Rooftop) บริเวณปอสูบน้ำเทศบาลเมืองมหาสารคาม จำนวน ๑ แห่ง

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๕ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๗๗๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีมติอนุมัติเพื่อจัดซื้อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ระบบ On Grid ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลวัตต์ บริเวณปอสูบน้ำเทศบาลเมืองมหาสารคาม จำนวน ๑ แห่ง ในวงเงินงบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกำหนด เทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงเห็นสมควรแสวงหาข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไป โดยเพื่อให้การกำหนดคุณลักษณะขอบเขตของงาน และราคากลางในการจัดซื้อดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ โปร่งใสคุ้มค่า สามารถตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการให้บริการสาธารณะ และส่วนรวมประกอบกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีข้อจำกัดด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะขอบเขตของงานและราคากลาง ดังนั้น เทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกประกาศฉบับนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิต และจำหน่ายระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ช่างต้นได้ทราบเป็นการทั่วไป เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่ามีผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ช่างต้นอย่างน้อย ๓ รายหรือไม่ ผู้ประกอบการมีข้อเสนอหรือข้อเสนอกับคุณลักษณะของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จะเสนอขายอย่างไร หรือสามารถที่จะผลิตและจำหน่ายระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวให้แก่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้หรือไม่ ราคาที่สมควรจำหน่ายเป็นราคาเท่าใด รวมถึงเพื่อประชาชนที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานราชการที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะ ขอบเขตของงานและราคากลางได้รับทราบ ซึ่งหากรับทราบแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านผู้เชี่ยวชาญได้โปรดแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ และเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองมหาสารคามต่อไป ทั้งนี้สามารถนำเสนอได้ทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่ของถึง "นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม" สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban_๐๔๔๐๐๑๐๒@dla.go.th ภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม จะได้นำไปใช้ประโยชน์สำหรับกำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะขอบเขตของงาน และราคากลางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://mkm.go.th/web/Home/> อีกช่องทางหนึ่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายภาดิน ติระพงศ์ไพบูลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม